

Pháp luật về bình đẳng giới qua lăng kính thanh niên

“Pháp luật về bình đẳng giới qua lăng kính thanh niên” là tên cuộc thi tuyên truyền pháp luật năm 2023 do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức mới đây dành cho các sinh viên trong khối Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Cuộc thi nhằm tìm kiếm những ý tưởng, sáng kiến tuyên truyền gần gũi hơn với những thông điệp liên quan đến bình đẳng giới cho cộng đồng.



Sự kiện nằm trong kế hoạch năm học của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQGHN và nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ từ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Luật, ĐHQGHN. Ngoài ra, sự kiện cũng nhận được sự hỗ trợ từ Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội (ISDS) và Quỹ Rosa Luxemburg.

Tại buổi chung kết của cuộc thi, các đội chơi đã mang đến những kịch bản tuyên truyền đầy sáng tạo, mang đậm màu sắc đặc trưng từ đơn vị mình đại diện. Đặc biệt, không thể thiếu đi sự kịch tính từ những bộ câu hỏi tình huống hóc búa của ban tổ chức đặt ra cho các bạn thí sinh, nhằm thử thách sự am hiểu về kiến thức giới mà các bạn đang tuyên truyền.

Trải qua 3 phần thi trong đêm chung kết gồm: Giới thiệu, Hoạt cảnh, Thông thái, Ban giám khảo đã chọn ra được 3 đội xuất sắc nhất trong đêm thi vòng chung kết. Với phần thể hiện xuất sắc đội thi đến từ Trường Đại học Luật, ĐHQGHN đã xuất sắc đoạt giải Nhất; tiếp theo là đội thi đến từ Trường Đại học Việt Nhật đã giành giải Nhì; giải Ba thuộc về đội thi đến từ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. 3 giải Khuyến khích gồm: đội đến từ Trường Đại học Giáo dục, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Kinh tế.

Ban tổ chức cho biết, cuộc thi đã thu hút hơn 8.000 thí sinh tham gia, trong đó có hơn 2.000 thí sinh đạt kết quả thi từ 24/30 điểm trở lên. Có 10 đội thi được thành lập từ các thí sinh có kết quả tốt và triển khai xây dựng ý tưởng, trình bày 10 chủ đề bốc thăm do Ban cố vấn cuộc thi đưa ra tại vòng chung khảo. Sau khi đánh giá chất lượng của các đề tài, Ban giám khảo đã lựa chọn 6 đội thi xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết cuộc thi.

VH